

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ

# เชียงใหม่ นิวส์

CHIANG MAI NEWS

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6099 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2551 ★ ราคา 5 บาท ★

อีก 3 ปีข้างหน้าอีกนับหมื่นคน  
เห็นความต้องการกำลังคนด้านนี้จึง  
ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร “การจัดการธุรกิจ  
การบิน” ขึ้นในปีการศึกษา 2551 โดยรับรุ่น  
แรกเพียง 70 คน เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจะ

## มฟล.เปิดนหลักสูตร “ธุรกิจการบิน”

เปิดหลักสูตร “ธุรกิจการบิน” โดยการเรียนรู้การสอนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น  
รองรับตลาดธุรกิจการบินที่เติบโตอย่าง  
รวดเร็วเน้นนักศึกษาให้มี “ความรู้ดี  
บุคลิกภาพยอดเยี่ยม เท้าเทียม  
นานาชาติ”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)  
เปิดหลักสูตรใหม่ “การจัดการธุรกิจการบิน”  
(Aviation Business Management) เพื่อ  
ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านธุรกิจ  
การบินที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเป็น  
หลักสูตรนานาชาติที่มีเป้าหมายให้นักศึกษา  
ที่จบการศึกษาออกไปมีความรอบรู้ในธุรกิจที่  
เกี่ยวข้องกับการบินทุกสาขา ทั้งภาคพื้นดิน  
และบนอากาศ โดยเน้นให้ผู้จบการศึกษามี  
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกด้าน เช่น  
บุคลิกภาพ ความรู้ภาษาต่างประเทศ และมี  
ความพร้อมเข้าสู่อาชีพธุรกิจการบินทันที

การเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น  
สื่อหลักและภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง  
รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี  
มฟล. กล่าวว่ ขณะนี้ธุรกิจการบินของโลก  
ของภูมิภาคและของประเทศไทย มีอัตราการ  
เติบโตที่รวดเร็วมาก ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้  
สูงชันมาก แต่แต่ละประเทศมีการขยายตัวและซื้อ  
เครื่องบินใหม่ในจำนวนที่น่าประหลาดใจ เช่น  
ประเทศจีนจะเพิ่มสายการบินในประเทศอีก 50  
สาย และสั่งเครื่องบินเพิ่มอีก 1,000 ลำ  
การบินไทยก็มีแผนจะเพิ่มเครื่องบินอีก 15 ลำ  
สายการบินเพื่อนบ้าน เช่น ลีแอร์และมาเลเซีย  
รวมทั้งสายการบินของประเทศในกลุ่ม  
ตะวันออกกลางก็มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก  
ดังนั้น ปัญหาที่ตามมาคือ การขาดแคลน  
บุคลากรในธุรกิจการบินที่จะมีความต้องการใน

เน้นการสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพสามารถ  
ปฏิบัติงานได้กับธุรกิจการบินทั่วโลก ทั้งภาค  
พื้นดินและบนอากาศ ซึ่งธุรกิจนี้มีมูลค่ากว่า  
หลายหมื่นล้านบาท และขณะนี้สายการบิน  
ต่างๆ จากหลายประเทศก็เปิดโอกาสให้คน  
ไทยเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หาก  
ได้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและ  
เน้นคุณภาพก็จะสร้างงานได้มากและจะเป็น  
โอกาสดีของนักศึกษาไทย

ทั้งนี้ มฟล.ได้ขอความร่วมมือใน  
การดำเนินการไปยัง บริษัท การบินไทย  
จำกัด(มหาชน) และการท่าอากาศยานแห่ง  
ประเทศไทย รวมทั้งสายการบินอื่นๆ ด้วย  
สนใจสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มฟล.  
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4 หรือ <http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/publishnews.php?newsid=2257>